

Tin Túc Manmin

Số 52 23 Tháng 10, 2016

Bùng Nổ Công Việc Chữa Lành Suy Yếu Thị Lực!



Đức Chúa Trời đã thực hiện quyền năng tái tạo thông qua Mục sư Tiên sĩ Jaerock Lee và dẫn dắt vô số linh hồn đến với con đường cứu rỗi. Vào tháng tám năm 2016, tại Manmin Summer Retreat, nhiều người mắc các bệnh liên quan đến mắt và các bệnh về mắt bao gồm mù lòa đã trải nghiệm được công việc chữa lành. Người mù được sáng mắt và nhiều rắc rối ở mắt đã được giải quyết. (Giữa: những người làm chứng đứng đầy sân khấu trong Summer Retreat và các Chiến Dịch Hai Ngoại).

Thuật ngữ mù lòa được sử dụng để nói đến việc mất thị lực hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn. Khi Chúa Giê-su phán: “Đi đi, đức tin người đã chữa lành người rồi!” một người ăn mày mù tên Ba-tê-mi đã được sáng mắt (Mác 10). Cũng trong Kinh Thánh một người mù tại Bết-sai-đa và một người mù từ khi sinh ra đã đạt được sáng mắt (Mác 8 và Giăng 9).

Phải chăng công việc chữa lành như vậy chỉ xảy ra trong thời Chúa Giê-su khoảng 2.000 năm trước? Chúa Giê-su phán trong Giăng 14:12: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.” Kể từ khi mở Giáo Hội Trung Tâm Manmin, các thành viên đã trải nghiệm và chứng kiến nhiều công việc phục hồi thị lực từ cả mù hoàn toàn và mất thị lực.

Chị Maria Rodriguez Dominguez, 12 tuổi vào thời điểm đó. Cô hoàn toàn bị mất tầm thị lực ở mắt phải mình do sốt cao từ khi cô mới hai tuổi. Cô đã cấy ghép giác mạc nhưng vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng. Khi Dr. Jaerock Lee Honduras đề tổ chức Chiến Dịch Hiệp Nhất Honduras 2002, ông cũng chỉ đạo một buổi nhóm Phục Hưng tại Hội thánh La Cosecha. Chị Maria tham dự buổi nhóm và được sự chữa lành bởi sự cầu nguyện của tiến sĩ Lee; cô đã được sáng mắt.

Hồi đó anh Kunwi Park 15 tuổi, bị mất thị lực hoàn toàn ở mắt trái. Mắt trái của anh bị viêm màng bồ đào và bong võng mạc là hậu quả của phẫu thuật đục thủy tinh thể ở mắt trái của mình, và nó đã dẫn đến nhãn cầu nhiệt đới. Anh Jun Heo, bảy giờ 6 tuổi, từng chỉ nhìn được bằng mắt trái vì mắt phải của anh bị mất thị lực hoàn toàn. Điều này là vì võng mạc phải đã bị hỏng từ lúc mới sinh. Bác sĩ của anh nói rằng điều này không thể chữa được và anh chỉ nhờ vào mắt trái

của mình. Tuy nhiên, bởi sự cầu nguyện của tiến sĩ Lee, cả hai đều được chữa lành và có thể nhìn thấy bằng cả hai mắt.

Chị Elizabeth Nakumika ở Kenya, hồi đó 27, đã gặp khó khăn vì bị mù, nhưng sau khi nhận được lời cầu nguyện bởi chiếc khăn tay cô bắt đầu nhìn thấy ánh sáng và sau đó nhìn thấy người và đồ vật.

Ngày 8 tháng tám năm 2016, những công việc quyền năng đã bùng nổ tại Hội Nghị Chữa Lành Thiên Thượng trong Manmin Summer Retreat 2016. Thông qua lời cầu nguyện của tiến sĩ Lee, dù thứ bệnh đã được chữa lành như ung thư, tổn thương não, rối loạn ngôn ngữ, khiếm thính và không thể bước đi. Đặc biệt, nhiều bệnh liên quan đến mắt được chữa lành.

Nữ chấp sự Namsoon Park, 70 tuổi, giáo xứ 14, bị đục thủy tinh thể và được phẫu thuật ở cả hai mắt năm 2012. Tuy nhiên, thị lực mắt phải của cô vẫn rất kém. Cô đã được phẫu thuật đục thủy tinh thể một lần nữa, nhưng sau đó mọi thứ nhìn mờ trong mắt phải của cô. Khiến cô thường bị chao đảo khi cô bước đi và đôi khi cô té ngã. Trong Manmin Summer Retreat 2016, cô nhận được lời cầu nguyện của tiến sĩ Lee. Sau đó, cô cảm nhận được ánh sáng trong mắt mình và các triệu chứng gây rối loạn cô đã biến mất. Cô đã có thể nhìn thấy ngay cả những đồ vật ở khoảng cách xa (ảnh 1).

Em Jungwoo Cheon, 12 tuổi từ Giáo Hội Masan Manmin không thể phân biệt được màu sắc vì em mắc chứng mù màu do một rối loạn tế bào hình nón và rối loạn đường thị giác. Khi anh nhận được lời cầu nguyện của tiến sĩ Lee, ánh sáng trông rất tươi sáng với em, và kết quả kiểm tra giảm thị lực màu cho thấy em đã được chữa lành (ảnh 2). Anh Kyuchan Yeon, 16 tuổi bị bệnh lác mắt từ khi mới do rối loạn lác liệt gọi là lác. Mọi thứ đều trông lơ mơ và chông chéo. Anh đã phải nhìn mọi vật sang một bên để nhìn rõ.

Nhờ sự cầu nguyện của tiến sĩ Lee, anh cũng đã được chữa lành và có thể nhìn về phía trước mà không cần phải liếc sang một bên (ảnh 3).

Nữ chấp sự Myeongseon Park, 78 tuổi, từ Giáo Hội Changwon Manmin nhận thấy mắt phải của mình bị mờ ba năm trước đây. Mắt phải cô hầu như không thấy gì. Cô thậm chí mắc bệnh quáng gà trong cả hai mắt, điều này khiến cô không thể ra ngoài vào ban đêm. Nhưng sau khi cô nhận được lời cầu nguyện của tiến sĩ Lee, cô đã nhìn thấy cách rõ ràng bằng mắt phải của mình. Cô cũng đã được chữa lành bệnh quáng gà (ảnh 4).

Nữ chấp sự trưởng Jeonghee Bae, 51 tuổi, giáo xứ 1 đã được chữa lành dị ứng ở mắt và bệnh ngứa (ảnh 5), ông Kyetae Lee, 66 tuổi, giáo xứ 19, đã trải qua hai lần phẫu thuật do sự thoái hóa hoàng điểm. Sau đó, mọi thứ trông có vẻ lơ mơ nhưng sau sự cầu nguyện cho người bệnh, ông đã được chữa lành các triệu chứng này (ảnh 6).

Rất nhiều thành viên phục hồi thị lực tốt hơn. Chấp sự Hyungmo Kim, 54 tuổi, giáo xứ 15 nhận thấy thị lực của mình suy giảm liên tục. Ông nhìn lại chính mình và chuẩn bị cho kỳ dưỡng linh với sự ăn năn và khao khát. Thông qua lời cầu nguyện của Tiến sĩ Lee trong buổi tĩnh nguyện, thị lực của ông được cải thiện từ 0,7 / 0,5 đến 1,0 / 1,0 (ảnh 7).

Chấp sự Yihee Song, 58 tuổi, giáo xứ 28 đã được chữa lành tật viễn thị. Ông đã đọc được Kinh Thánh mà không cần kính phóng đại (ảnh 8). Nữ chấp sự trưởng Ahran Lee, 49 tuổi, giáo xứ 5 đã được chữa lành loạn thị (ảnh 9), và Nữ chấp sự Jeongrye Yang, 73 tuổi, giáo xứ 31 tuổi, bị cận thị và đã được nhìn thấy cách rõ ràng (ảnh 10). Ngoài những người này, còn có nhiều hơn nữa những người phục hồi thị lực tốt và họ đã tường thuật lời chứng họ đến World Christian Doctors Network.



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

“Đức Chúa Trời phán rằng:
TA LÀ ĐÁNG TỰ HỮU HẰNG HỮU;
rồi Ngài lại rằng:
Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vậy:
Đáng tự hữu đã sai ta
đến cùng các ngươi”
(Xuất Ê-díp-tô ký 3:14).

Ta Là Đáng Tự Hữu Hằng Hữu

tại ở một thời điểm nào trong lịch sử, rõ ràng người ta sẽ suy nghĩ về những điều có thể đã xây dựng trước Đức Chúa Trời và thời gian trước khi có sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa Trời không thể là Đấng Tạo Hóa cũng không phải là tuyệt đối nếu ai đó đã tạo ra hay sinh ra Ngài. Do đó, nếu Đức Chúa Trời thực sự là tuyệt đối và hoàn hảo, Ngài phải không có khởi đầu hay kết thúc mà phải tự hiện hữu.

Liên quan đến Đức Chúa Trời là ai, Ngài phán cùng Môi-se trong Xuất Ê-díp-tô ký 3:14, “**TA LÀ ĐÁNG TỰ HỮU HẰNG HỮU.**” Không ai sinh ra Đức Chúa Trời hay tạo dựng nên Ngài. Đức Chúa Trời đã hiện hữu từ trước vô cùng, thời gian từ trước vô cùng cho đến đời đời (trước vô cùng).

2. Đức Chúa Trời hiện hữu bằng ánh sáng và âm thanh nhưng đã trở nên Đức Chúa Trời Ba Ngôi của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh

Đức Chúa Trời của chúng ta đã hiện hữu trong những hình dạng hoặc hình ảnh nào từ trước vô cùng? Giảng 1:1 cho chúng ta biết, “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.”

Ở đây, cụm từ “Ban đầu” cũng đề cập đến thời gian trước khi mọi thứ trong vũ trụ được tạo ra, khi Đức Chúa Trời tự hiện hữu. Nó tượng trưng cho một thời kỳ mà con người đơn thuần là một tạo vật không bao giờ có thể hiểu được với kinh nghiệm hay kiến thức hạn chế của mình. Liên quan đến Đức Chúa Trời Đấng đã tự hiện hữu từ trước đời đời, Giảng 1:1 cho chúng ta biết rằng “Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” Ngài chưa mặc lấy bất kỳ hình dạng cụ thể nào mà chỉ hiện hữu bằng chính Ngôi Lời, và đây là “âm thanh.”

1 Giảng 1:5 cũng cho chúng ta biết: “Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.” Có ý nghĩa tâm linh gắn liền với “ánh sáng” và “bóng tối.” Thuật ngữ “bóng tối” bao gồm tất cả mọi thứ mà không phải là sự thật nhưng bắt công, vô luật lệ, và tội lỗi, trong khi thuật ngữ “ánh sáng” là tất cả những gì chân thật như tình yêu, lòng nhân từ, sự công bình, cùng những điều tương tự. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không chỉ là “Sự Sáng” về thuộc linh mà Ngài còn hiện hữu bằng ánh sáng trong thời gian này “trước đây.”

Đức Chúa Trời là Ngôi Lời hiện hữu giữa một sự ánh sáng đẹp và kỳ lạ như vậy với một âm thanh rõ ràng và minh bạch. Ngài hiện hữu giữa một ánh sáng đẹp không thể hình dung nổi và là một giọng nói trong suốt, êm dịu, mềm mại, oai nghi, và vang rền như sấm vang lên khắp vũ trụ.

Bây giờ, tại thời điểm lựa chọn của Ngài, Đức Chúa Trời, Đấng đã hiện hữu bằng ánh sáng và âm thanh, áp ủ tâm lòng tạo dựng nên con người; Đức Chúa Trời muốn có một ai đó để Ngài có thể chia sẻ tình yêu. Nhằm thực hiện tất cả các kế hoạch liên quan đến trường dưỡng nhân loại, Đức Chúa Trời Khởi Nguyên tự thiết lập thành “Đức Chúa Trời Ba Ngôi”: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh.

Từ thời gian này Đức Chúa Trời Đấng Khởi Nguyên mang một hình ảnh cụ thể hơn, Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Và, như có chép trong Sáng thế ký 1:26, chúng ta biết Ngài trông như thế nào: “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta.” Nói cách khác, khi Đức Chúa Trời Ba Ngôi tạo dựng nên con người, Ngài dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Bên ngoài của con người đã được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và tâm lòng con người đã được tạo nên giống tâm lòng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, từ khi A-đam phạm tội, tâm lòng con người đã được dựng nên giống tâm lòng Đức Chúa Trời, đã bị thay đổi theo chiều hướng xấu và dần dần trở nên xa xa cách Đức Chúa Trời.

3. Chỉ có “ĐÁNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” là đối tượng thờ phượng của chúng ta

Không giống như con người chỉ đơn thuần là một tạo vật, Đức Chúa Trời là Đấng tự hiện hữu từ trước vô cùng cho đến đời đời. Chỉ có “ĐÁNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” là Đức Chúa Trời thật và hoàn hảo và chỉ có Ngài mới là đối tượng thờ phượng và yêu thương của chúng ta. Tuy nhiên, một số người không biết Đức Chúa Trời và do đó tôn thờ thần tượng là những đồ vật do tay con người làm ra. Những người như vậy chạm khắc và tạo thành các vật thể bằng vàng, bạc, gỗ, đá, để rồi họ cúi đầu trước chúng!

Giả sử có một đứa trẻ do chính chúng ta sinh ra không thể nhận biết cha nó và rồi đi đến với người lạ để rồi bắt đầu gọi họ là “Mẹ ơi!” Hoặc “Cha ơi!” Chúng ta sẽ thất vọng và tổn thương biết bao trong lòng. Tương tự như vậy, chúng ta có thể hình dung Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa sẽ thất vọng và tổn thương biết bao nếu chúng ta hầu việc một số thần tượng do tay con người làm ra? Vì lý do này, Đức Chúa Trời ghét thờ thần tượng.

Trong Xuất Ê-díp-tô ký 20:3-5 Đức Chúa Trời phán cùng chúng ta rằng, “Trước mặt ta, người chớ có các thần khác. Người chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Người chớ qui lạy trước các hình tượng đó,

và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, tức là Đức Chúa Trời kỳ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời.” Vì chỉ có Đức Chúa Trời là “ĐÁNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” là chân thần duy nhất, chúng ta phải thờ phượng và chỉ hầu việc một mình Ngài.

Có một điều nữa chúng ta nên lưu ý ở đây. Chúa Cứu Thế Giê-su đến thế gian này chính là Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa. Không có người nam hay người nữ có thể là cha mẹ của Ngài. Tất nhiên, khi Chúa Giê-su bước vào thế giới này để trở thành Đấng Cứu Thế, Ngài mặc lấy xác thịt và được sinh ra từ một trinh nữ.

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta đọc trong Ma-thi-ơ 1:18: “Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.” Lý do Ma-ri được đề cập ở đây là “mẹ” Chúa Giê-su chỉ vì tường thuật này được ghi lại bởi một trong những môn đệ của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su chẳng phải được sinh ra bởi bất kỳ ảnh hưởng di truyền nào đã được truyền lại cho Ngài từ tinh trùng của ông Giô-sep hay trứng của bà Ma-ri. Ngài được sinh ra bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời chỉ đơn thuần sử dụng Trinh Nữ Ma-ri trong sự chịu thai như một công cụ để sanh ra Đấng Cứu Thế.

Nhiều nơi trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa Giê-su gọi bà Ma-ri “Đàn bà”, mà không gọi là “Mẹ.” Không nơi nào Ngài gọi bà là “mẹ.” Không có người nữ nào, chỉ là một tạo vật, lại có thể là mẹ của Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa. Một số người thờ phượng và ngợi khen Trinh Nữ Ma-ri như thể họ tôn thờ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải nhớ rằng không có một tạo vật nào có thể là đối tượng của sự thờ phượng của chúng ta. Chúng ta phải luôn nhớ rằng ngoại trừ Đức Chúa Trời Ba Ngôi không có gì có thể trở thành đối tượng thờ phượng của chúng ta được.

Thưa anh em thân mến trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời là “ĐÁNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” đã hiện hữu bằng ánh sáng và âm thanh ngay từ lúc ban đầu. Để có được con cái thật để qua đó Ngài có thể chia sẻ tình yêu đời đời, Ngài tạo dựng nên con người và bắt đầu công cuộc giáo hóa nhân loại. Vì công việc trường dưỡng nhân loại, Ngài bắt đầu hiện hữu bởi Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Tôi cầu nguyện trong danh Chúa rằng bằng cách luôn luôn ghi nhớ trong tâm trí rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời thật và chỉ thờ phượng Ngài, chúng ta sẽ sống một cuộc sống phước hạnh trong Chúa Cứu Thế.

Tín Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.
- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó. "[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25) "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Tin Túc Manmin

Vietnamese

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ân Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 08389
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

Ý Nghĩa của Thập Tự Giá

Thập giá bằng gỗ được cho là biểu tượng của Cơ Đốc giáo. Đó là bởi vì thập tự đại diện cho tình yêu của Đức Chúa Trời, ấy là, sự tiên liệu về sự cứu rỗi qua Chúa Giê-su Christ. Bằng cách hiểu ý nghĩa thiêng liêng của thập tự giá, chúng ta có thể sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời và trở nên con cái thật của Ngài. Chúng ta hãy nhìn vào ý nghĩa này.

Trước hết, thập tự giá tượng trưng cho “phước hạnh”

Trong thời cổ đại, bị đóng đinh là sự trừng phạt khủng khiếp đối với một tội phạm đã phạm một tội ác không thể tha thứ. Chúa Giê-su của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá như vậy thay cho những con người tội lỗi dưới sự rửa sả của thánh luật (Ga-la-ti 3:13).

‘Sự rửa sả bởi luật pháp’ có nghĩa là sự rửa sả bởi thánh luật như được ghi trong Rô-ma 6:23, “Tiền công của tội lỗi là sự chết.” Kể từ khi A-đam phạm tội bất tuân, hậu tự người phải kế thừa tội lỗi và tất cả mọi người đều là tội nhân vì tội nhân được sinh ra với tội nguyên này. Đó là, tất cả mọi người đều phạm tội dẫn đến sự chết thuộc linh là kết quả của tiền công của tội lỗi là sự chết.

Nếu ai đó cố gắng để giải phóng những con người ‘phạm tội’ này ra khỏi sự rửa sả của pháp luật, chính họ phải trả giá cho sự rửa sả. Đối với điều này, Đức Chúa Trời để cho Chúa Giê-su chịu treo trên thập tự giá bằng

gỗ tượng trưng cho sự rửa sả.

Về điều này, Chúa Giê-su phán cùng Ni-cô-đem trong Giăng 3:14-15, “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì Con người cũng phải bị treo lên đường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.”

Bằng cách chấp nhận thập giá, Chúa Giê-su đã đánh bại quyền lực của kẻ thù Sa-tan. Vì kẻ thù Sa-tan đã giết chết Chúa Giê-su vô tội, nó đã phạm thánh luật, và do đó Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết. Do đó, nhìn lên Chúa Giê-su trên thập giá là tìm kiếm bằng đức tin để thấy cái chết của thẩm quyền của kẻ thù Sa-tan.

Mặc dù Chúa Giê-su bị treo trên thập giá, là biểu tượng của sự rửa sả, khi nó được nhìn thấy bởi đức tin, chúng ta có thể nhận được sự ban cho sự sống đời đời. Vì vậy, đối với chúng ta những người tin vào Chúa, thập giá không phải là biểu tượng của sự ‘rửa sả’ nữa, mà là “phước lành.”

Thứ nhì, thập giá mang ý nghĩa về sự “hy sinh”

Về điều này, Hê-bơ-rơ 9:12 chép rằng, “...không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời.” Hê-bơ-rơ 9:22 nói rằng nếu không có đổ huyết thì không có sự tha tội. Để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, Chúa Giê-su đã phải đổ huyết. Để giải thoát chúng ta là những kẻ từng làm nô lệ cho tội lỗi và làm cho chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời, Ngài đã trả giá rất lớn về sự hy sinh.

Roi da đã được sử dụng trong bước này của sự hy sinh khác với roi bình thường. Những quả bóng kim loại, xương nhọn và mảnh thép được gắn chặt và bị mắc kẹt ra khỏi bề mặt của nó. Một khi bị đánh đập, cùng với vết bầm tím nặng, da thịt bị rách và thậm chí bị toạc ra. Một khi xương-cơ bị toạc ra, thịt treo lủng lẳng. Do chảy máu quá nhiều, huyết áp giảm, và kẻ tội phạm dẫn đến trạng thái sốc vì giảm ô-xy huyết. Vì cơ thể bị mất quá nhiều máu, nó đòi hỏi chất lỏng, và do đó kẻ tội phạm cảm thấy khát khủng khiếp.

Người phạm tội đã phải mang xà ngang bằng gỗ đến nơi hành quyết. Một xà ngang điển hình có chiều dài 2 mét, nặng 40 kg hoặc chỉ hơn 100 pounds. Người bị đóng đinh ngất xỉu. Cơ thể của họ bị tan nát sau khi bị

đánh đòn. Tuy nhiên, họ phải mang lấy thập giá nặng nề. Kẻ đó bị đóng vào thập giá bằng cách đóng đinh qua bàn tay và bàn chân của mình. Những chiếc đinh rất to; chúng xấp xỉ (7-9 inch) khoảng 13-18 cm. Người ấy bị đóng đinh trên cổ tay. Cả hai chân chồng lên nhau, và chúng bị đóng đinh qua xương thứ 2 và thứ 3 của bàn chân. Các dây thần kinh bị phá hủy hoàn toàn.

Khi bị treo trên thập giá với hai bàn tay và bàn chân bị đóng đinh, những cánh tay bị căng ra, và xương của họ giãn ra. Cả hai vai trở nên trật khớp. Do trọng lượng cơ thể, cả hai cánh tay và vai bị kéo xuống, và khiến cho càng trở nên khó thở. Sẽ không có đủ oxy. Sau đó, máu đã trở thành dư cung với carbon dioxide, và tim đập không đều. Nghiên cứu hiện đại cho biết các nạn nhân bị đóng đinh bị bất tỉnh lặp đi lặp lại trên thập tự giá khoảng 1.000 lần. Và sau đó các tội phạm cuối cùng chết.

Thập hình là hình phạt mang đến các nạn nhân sự đau đớn tột độ nhất. Chính Chúa Giê-su của chúng ta đã chịu đau đớn bởi chính thập hình này. Chúng ta nên ghi khắc trong lòng mình về sự hy sinh của Ngài dành cho chúng ta là lớn lao biết dường nào.

Thứ ba, thập tự mang ý nghĩa “tình yêu”

1 Giăng 4:10 có chép, “Này, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” Đó là bởi vì Ngài yêu thương bạn và tôi. Chúng ta nên nhớ một thực tế rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã phó chính Con một của Ngài là Chúa Giê-su để chịu thập hình làm của lễ chuộc tội. Đức Chúa Trời đã biết từ đầu về sự đau mà Chúa Giê-su đã phải chịu đựng sẽ khủng khiếp biết dường nào. Chỉ có một lý do mà Ngài để cho Chúa Giê-su chịu treo trên thập tự giá. Đó là vì Ngài yêu thương bạn và tôi. Đó là cách duy nhất để cứu những con người tội lỗi. Đó là cách kẻ thù Satan sẽ không bao giờ nghĩ đến. Với tình yêu hy sinh như vậy vượt qua công lý, Chúa Giê-su mở ra con đường cứu rỗi cho loài người.

Bất cứ khi nào chúng ta nhìn vào thập giá, chúng ta nên nhớ đến tình yêu này. Chúng ta nên nhớ một thực tế rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã phó Con một của Ngài là Chúa Giê-su vào thập hình. Những người cảm nhận và hiểu được tình yêu này bởi lòng mình sẽ sống cuộc sống của họ không giống như những người không hiểu.

Sứ đồ Phao-lô xưng nhận trong Ga-la-ti 2:20, “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Những người hiểu được tình yêu của thập tự giá sẽ sống bởi đức tin theo ý muốn của Chúa vì sự vinh hiển của Ngài.

“Tôi Có Thể Hít Thở và Bước Đi Khỏe Mạnh! Tôi Cảm Thấy Như một Giác Mơ!”

Nữ chấp sự Youngji Kim, 64 tuổi, giáo xứ 30, Giáo Hội Trung Tâm Manmin

Tôi bị rối loạn nhịp tim trong một thời gian dài. Ngày 26 tháng hai năm 2016, tôi nằm xuống một lúc. Ngay lúc tôi đứng dậy, tôi cảm thấy phía bên phải của cơ thể mình trở nên tê liệt. Tôi cảm thấy tê liệt và không thể đứng lên. Sử dụng bàn tay trái của mình, tôi đã có thể nhận được lời cầu nguyện của Mục sư Tiên sĩ Jaerock của Lee đã được lưu trên điện thoại di động mình và tôi đã gọi con gái của tôi để nói về tình trạng của mình.

Tôi được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Tôi được chẩn đoán bị đột quy và đã được đặt trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Con gái tôi gọi cho các thành viên tổ tế bào tôi để nhờ họ cầu nguyện cho tôi. Tôi

liên tục nhận được lời cầu nguyện của Mục sư trưởng cho người bệnh. Tôi ăn năn về những gì mình đã làm không đúng trong mắt của Đức Chúa Trời và rằng tôi đã không phục vụ người khác và đoán xét họ.

Sáng hôm sau, một phép lạ đã xảy ra. Khi bác sĩ của tôi bảo tôi giờ tay phải lên, tôi đã có thể làm điều đó. Tôi đã được chuyển đến các khoa thông thường. Nhưng tôi vẫn không thể ăn, tắm rửa, đi vào phòng tắm mà không cần sự giúp đỡ của con gái mình.

Ngày 29 tháng 2, đó là ngày đầu tiên của buổi nhóm cầu nguyện đặc biệt

Đa-ni-ên. Tôi nhận được lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư trưởng trên GCN (www.gcntv.org). Sau đó, tôi hồi phục rất nhanh chóng và đã được xuất viện trong tuần.

Vào ngày 20 tháng ba, tôi rất biết ơn vì có thể tự mình đi bộ mặc dù tôi vẫn còn phải dựa vào chiếc nạng. Tôi chuẩn bị cho Women's Mission's Devotional Service với tất cả tấm lòng mình. Đéc ngày lễ, tôi bắt tay với Mục sư trưởng. Vào lúc đó, tôi cảm thấy sức mạnh được truyền đến cho chân phải của mình và tôi đã có thể đi tốt hơn mặc dù tôi vẫn sử dụng chiếc nạng.

Vào ngày 10 tháng tư, rạng sáng ngày Chủ nhật, Mục sư trưởng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Ông cầm tay tôi với đôi mắt đầy nước mắt và bảo tôi đứng lên. Sau khi tỉnh dậy, sức mạnh được trao thêm cho chân của tôi và cuối cùng tôi đã bước đi mà không cần đến nạng. Hallelujah!

Vào ngày 26 tháng năm, tôi đã tham dự buổi lễ nhân ngày sinh nhật của Mục sư trưởng. Khi tôi nhìn thấy ông trên bục giảng, tôi đã rơi nước mắt và lòng tôi cảm thấy như lửa đốt. Điều này đã kéo dài cho đến cuối buổi lễ. Sau đó, mạch máu tôi đập hăng hái hơn và sức mạnh đã được trao thêm cho cơ thể tôi. Tôi đã có thể đi lên cầu thang mà không bị khó thở. Trước đây tôi đã gặp khó khăn khi lên cầu thang và đã phải dừng lại để nghỉ ngơi vì tôi đã đuối hơi.

Hơn nữa, bằng lời cầu nguyện của Mục sư trưởng trong Manmin Summer Retreat 2016 trong tháng tám, tôi đã được chữa lành myodesopsia (nhìn thấy hạt nổi trong thị lực mình). Tôi thậm chí phục hồi thị lực tốt vì vậy tôi có thể đọc chữ nhỏ mặc dù tôi đã từng không thể đọc chữ nhỏ mà không cần sử dụng kính lúp. Tôi dâng hết lời tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời Đấng đã ban phước cho tôi và bởi tình yêu lớn Ngài đã thêm lên đức tin cho tôi.

“Tôi Đã Được Thoát Khỏi Chứng Viêm Da Điều Mà Đã Gây Phiền Toái Tôi trong 15 Năm!”

Anh Phil Vovo, 25 tuổi, Ile-de-France Giáo Hội Manmin

Trong 15 năm, kể từ khi tôi lên tám tuổi, tôi bị viêm da dị ứng. Các bác sĩ nói rằng không có cơ hội chữa lành hoàn toàn. Điều duy nhất họ đã làm với tôi là tiêm cortisone (một loại hormone) để giảm đau. Khi nghiêm trọng, tôi không thể ăn, đi lại, ngủ, và tập trung vào việc học. Tôi đã chiến đấu chống lại căn bệnh này trong một thời gian dài nhưng tôi cố gắng không để cho người khác biết nỗi đau của mình. Họ không biết điều này. Tôi chăm chỉ học bởi sự giúp đỡ của gia đình và với niềm tin rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng tôi.

Rất may, tôi đã được nhận vào Đại học Grandes Ecoles rằng chỉ có một vài trong số những người ưu tú có thể được vào. Tôi thậm chí còn may mắn nhận được một học bổng, làm việc cho một công ty lớn với tư cách là một người thực tập, và học tập tốt hơn. Trong khi đó, mẹ tôi bắt đầu lắng nghe bài giảng của Tiên sĩ Jaerock Lee vào năm 2012 vì bà nghe nói về những bài giảng của ông thông qua một người đồng nghiệp. Bà nhận được rất nhiều ân sủng và đề nghị rằng tôi cũng nên lắng nghe những bài giảng của ông. Tôi bắt đầu dâng lên những buổi thờ phượng cùng Giáo hội trung tâm Manmin qua Internet.

Tháng 5 năm 2014, tôi nghe nói rằng Rev. Heesun Lee, Manmin World Guidance Pastor sẽ đến Bỉ và đã đi đến với buổi nhóm. Với khát khao được chữa lành, tôi nhận được lời cầu nguyện bằng chiếc khăn tay qua đó Mục sư trưởng đã cầu nguyện (Công vụ 19:11-12). Tôi đã ngừng uống thuốc. Một tuần sau, công việc của Đức Chúa Trời bắt đầu xảy ra. Các vảy dày trên da của tôi đã rơi xuống và da mới được hình thành. Điều này giống như giấc mơ, vì bất kỳ loại thuốc nào cũng không có tác dụng đối với tôi. Những gì con người và y học không thể làm được, Đức Chúa Trời đã làm; đó là một công việc lạ lùng mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm.

Trong tháng 6 năm 2014, tôi đến thăm Giáo Hội Trung Manmin với cha mẹ tôi và bày tỏ sự cảm ơn của mình đến Mục sư trưởng. Sau đó, tôi đích thân nhận được lời cầu nguyện của ông. Và tôi tắm mình trong nước ngọt Muan trong chuyến thăm của tôi đến Muan, sau đó da tôi cảm thấy khá hơn và mịn màng hơn. Thời gian trôi qua, làn da tôi trở nên mềm mại hơn và các dấu sẹo biến mất. Hallelujah!

Vào tháng Bảy năm 2016, tôi đã đến thăm Giáo Hội Trung Tâm Manmin cùng mẹ mình trong kỳ nghỉ của tôi (ảnh). Tôi đã tham dự tất cả các lễ thờ phượng và các buổi nhóm cầu nguyện Đa-ni-ên. Tôi đã được đổ đầy Thánh Linh và có thêm hy vọng về Giê-ru-sa-lem Mới.

Tôi dâng hết lời tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời Đấng đã ban cho tôi cuộc sống có giá trị này.



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com